

QUẢN LÝ KINH TẾ NÔNG THÔN MỚI TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐỨC, HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN

New rural economic management at the People's Committee Thanh Duc Commune, Ben Luc District, Long An Province

Phan Anh Hữu¹

¹Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Long An, Việt Nam
phananhhuu2017@gmail.com

Tóm tắt — Những năm qua xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tiến hành xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng kinh tế nói riêng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông thôn mới ở xã Thạnh Đức nói chung và về kinh tế nói riêng còn bộc lộ nhiều hạn chế bất cập. Trên cơ sở phân tích thực trạng, tác giả đề xuất một số giải pháp như: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao chất lượng vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức trong thời gian tới.

Abstract — In recent years, Thanh Duc commune, Ben Luc district, Long An province has carried out new rural construction in general, economic construction in particular and achieved many important achievements. However, the process of building a new countryside in Thanh Duc commune in general and in economic terms in particular has revealed many limitations and inadequacies. On the basis of analyzing the current situation, the author proposes a number of solutions such as: Promote propaganda activities, improve the quality of the role of organizations in the political system in order to improve the efficiency of agricultural economic management. new village at the People's Committee of Thanh Duc commune in the coming time.

Từ khóa — Nông thôn mới, kinh tế nông nghiệp, Thạnh Đức, new rural, agricultural economy.

1. Đặt vấn đề

Thạnh Đức là một xã của huyện Bến Lức, tỉnh Long An, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp nông thôn, những năm qua xã đã tiến hành xây dựng nông thôn mới nói chung, xây dựng kinh tế nói riêng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Thạnh Đức nói chung và về kinh tế nói riêng còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Nhận thức về xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch, năng lực của đội ngũ cán bộ ấp xã còn nhiều hạn chế; nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới nói chung, phát triển kinh tế nói riêng còn hạn hẹp; đời sống của người dân nông thôn còn nhiều khó khăn. Làm thế nào để phát huy được những ưu điểm, khắc phục những hạn chế trong xây dựng nông thôn mới nói chung và về kinh tế nói riêng đang là yêu cầu cấp thiết.

Xuất phát từ thực tế trên, bài viết được thực hiện nhằm phân tích thực trạng quản lý kinh tế nông thôn mới và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An trong thời gian tới.

2. Quản lý kinh tế nông thôn mới và thực trạng tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

2.1. Quản lý kinh tế nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Theo Trần Quang Minh (2012), nông thôn là khu dân cư tập trung chủ yếu làm nghề nông, là phần lãnh thổ không thuộc nội thành, nội thị các thành phố, thị xã, thị trấn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở là Ủy ban nhân dân xã. Nông thôn là địa bàn lưu giữ, duy trì và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc và đặc trưng của mỗi vùng miền. Hiện nay, do giao lưu văn hóa giữa các địa bàn, vùng miền, giữa nông thôn và thành thị, giữa văn hóa hiện đại và văn hóa truyền

thông, văn hóa khu vực nông thôn có nhiều biến đổi, tuy nhiên những nét đặc trưng văn hóa truyền thống về trang phục truyền thống, lễ hội, quan hệ dòng tộc, nét sinh hoạt, kiến trúc nhà ở vẫn còn được bảo tồn và duy trì.

Theo Ngô Quang Vịnh (2014), địa bàn nông thôn được quản lý bởi cấp hành chính cơ sở đó là Ủy ban nhân dân cấp xã. Nghiên cứu đặc trưng về nông thôn để có góc nhìn tổng thể về địa bàn, từ đó có các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát triển hài hòa các yếu tố kinh tế, văn hóa và xã hội.

Theo Lê Quốc Lý (2012), nông thôn mới là tổng thể những đặc điểm, cấu trúc tạo thành một kiểu tổ chức nông thôn theo tiêu chí mới, đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra cho nông thôn trong điều kiện hiện nay, là kiểu nông thôn so với mô hình nông thôn cũ (truyền thống) ở tính tiên tiến về mọi mặt.

Theo Đinh Thị Vỹ (2020), tính tiên tiến về mọi mặt của nông thôn mới được thể hiện ở 5 nội dung cơ bản sau:

- Nông thôn có làng, xã văn minh, sạch đẹp, hạ tầng hiện đại.
- Sản xuất bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa.
- Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
- Bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát triển.
- Xã hội nông thôn được quản lý tốt và dân chủ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là chủ trương, hướng đi đúng đắn, phù hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời sống của người dân nông thôn. Nhận thức được điều này, thời gian qua với sự định hướng của các cấp chính quyền, nhiều địa phương trong cả nước đã đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn với xây dựng NTM, qua đó đã thu nhiều kết quả quan trọng.

Phát triển kinh tế nông thôn là quá trình tạo ra sự chuyển biến tích cực trong qua trình xây dựng nông thôn mới. Đó là quá trình giải quyết đồng thời 3 vấn đề nông nghiệp - nông dân - nông thôn nhằm từng bước xây dựng nông thôn mới. Nội dung phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình xây dựng nông thôn mới gồm các nội dung sau:

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho phát triển kinh tế.
- Tăng cường công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông lâm, ngư nghiệp.
- Cơ giới hóa nông nghiệp.
- Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Phát triển kinh tế hộ, trang trại, hợp tác xã ở nông thôn.
- Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và bảo vệ môi trường.

2.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An giai đoạn 2018 – 2021

Bảng 1. Tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội tại xã Thạnh Đức, giai đoạn 2018-2021

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
I. Về kinh tế				
1. Thu - chi ngân sách				

- Thu ngân sách	2.100,72	2.180,25	2.329,92	1.589,14
- Chi ngân sách	5.616,94	5.321,09	6.717,98	5.403,41
2. Trồng lúa	Gieo sạ được 175 ha	Gieo sạ được 375 ha	Gieo sạ được 405 ha	Gieo sạ được 525 ha
3. Xây dựng cơ bản	3 công trình đường ấp 3, 4, 5	Nghiệm thu, đưa vào sử dụng công trình đường ấp 3	Đã thi công và đưa vào sử dụng công trình đường bê tông ấp 6	Đã thi công và đưa vào sử dụng 02 tuyến đường bê tông
II. Về văn hóa – xã hội				
Văn hóa – TDTT	Có 2.980 hộ gia đình văn hóa	Có 2.922 hộ gia đình văn hóa	Có 3.022 hộ gia đình văn hóa	Có 3.516 hộ gia đình văn hóa

Nguồn: Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức

2.3. Thực trạng quản lý kinh tế nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được ban hành phù hợp, sát thực tiễn, sự lãnh đạo kịp thời, sâu sát của cấp trên; sự đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn, đặc biệt là xã được công nhận đạt xã văn hóa, xã nông thôn mới đã tác động tích cực, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế, xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết thống nhất, có quyết tâm và trách nhiệm cao, phát huy tốt trí tuệ tập thể gắn với giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Kịp thời đề ra nghị quyết, kế hoạch phù hợp với sự phát triển của địa phương tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; khắc phục những khó khăn tạo động lực trong quá trình thực hiện nghị quyết của Đảng bộ.

Được sự thống nhất, đoàn kết nhất trí cao của cả hệ thống chính trị, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương. Nhân dân trong xã luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, các công việc đều được đưa ra dân đề bàn bạc thảo luận dân chủ, công khai, khách quan từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Điều kiện tự nhiên thích hợp cho phát triển sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân, xã có hệ thống trạm truyền thanh ở các ấp thuận lợi cho công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó thúc đẩy thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.3.1. Công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành:

Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số 84/QĐ/ĐU ngày 10/6/2012 về việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã làm Phó ban. UBND xã ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND 26/6/2012 về việc thành lập lại ban quản lý xây dựng nông thôn mới do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Phó ban, cùng các đồng chí đại diện cho các ngành, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể là thành viên. UBND xã đã thành lập ban phát triển nông thôn 6/6 ấp, Do đồng chí Bí thư chi bộ ấp làm Trưởng ban, đồng chí Trưởng ấp làm Phó ban, cùng các đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng ấp và Chi hội trưởng MTTQ, các đoàn thể ấp làm thành viên.

Trên cơ sở đồ án đã được UBND huyện phê duyệt tại quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Thạnh Đức, UBND

xã đã xây dựng kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 17/12/2021 về việc kế hoạch xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025 xã Thanh Đức, huyện Bến Lức.

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

2.3.2. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới:

Xã đã phát động xây dựng xã nông thôn mới từ năm 2017-2021 với số lượng khoảng 450 người dân tham dự. Các kế hoạch, Nghị quyết trên đều được tổ chức triển khai trong cán bộ xã, ấp; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cũng như thông qua các cuộc họp dân, tiếp xúc cử tri; các cuộc họp của chi tổ hội đoàn thể đều được lồng ghép triển khai nhằm để nhân dân biết, bàn và thực hiện.

Hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của xã đều có tổ chức triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong các ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các ấp về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2.3.3. Công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng về xây dựng nông thôn mới:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, ấp là rất cần thiết để nâng cao nhận thức áp dụng vào quá trình triển khai thực hiện. Trong thời gian qua xã cũng đã cử các thành viên ban chỉ đạo và ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã dự các lớp tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức tập huấn, ngoài ra xã cũng phối hợp với ban chỉ đạo của huyện cũng tổ chức cho thành viên của ban phát triển nông thôn ở các ấp về công tác thực hiện xây dựng nông thôn mới. Qua các lớp tập huấn các thành viên đã cập nhật được kiến thức cơ bản và vận dụng vào quá trình thực hiện tại địa phương.

2.3.4. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân:

Qua thực trạng phát triển kinh tế của xã trong những năm qua cho thấy thế mạnh phát triển kinh tế của xã là sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là sản xuất lúa, chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình.

Công tác khuyến nông được quan tâm thực hiện tốt, thường xuyên thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các buổi hội thảo về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hỗ trợ giống lúa, heo giống cho nông dân.

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp chuyển đổi cây trồng, xã cũng tập trung thực hiện các biện pháp để thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại dịch vụ như các loại hình dịch vụ ăn uống, nhà trọ được phát triển ở ven Quốc lộ 1. Ngoài ra lĩnh vực ngành nghề truyền thống ở nông thôn như mộc, trạm trổ, may, đan giỏ cũng được phát triển giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn góp phần tăng thu nhập cho người dân, ổn định cuộc sống.

Số hộ nghèo toàn xã năm 2019 là 68 hộ chiếm tỷ lệ là 2,38%, so với năm 2018 là 96 hộ chiếm tỷ lệ 3,31% giảm 0,93%.

2.3.5. Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới:

Ban quản lý của xã đã tổ chức công khai ra dân và giá trị từng dự toán công trình để Nhân dân bàn bạc và thống nhất mức đóng góp để thực hiện.

Tổng nguồn vốn: 57.501.670.000 đồng (năm mươi bảy tỷ, năm trăm lẻ một triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng). Trong đó:

* Vốn Nhà nước đầu tư: 45.150.000.000 đồng, gồm:

- Trung ương: 960.000.000 đồng

- Tỉnh: 9.500.000.000 đồng

- Huyện: 34.690.000.000 đồng
- * Vốn huy động nhân dân và doanh nghiệp: 12.351.670.000 đồng, gồm:
 - Doanh nghiệp đóng góp: 5.157.000.000 đồng (tiền mặt 947.000.000 đồng, bằng công trình: 4.210.000.000 đồng).
 - Nhân dân đóng góp bằng tiền mặt gửi tại kho bạc: 2.594.670.000 đồng.
 - Nhân dân hiến 2.135m² đất và vật kiến trúc quy ra tiền 4.600.000.000 đồng.

2.3.6. Thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới:

Xã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới đã được UBND tỉnh Long An công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Để duy trì giữ vững danh hiệu xã văn hóa và xã nông thôn mới trong những năm tiếp theo, Ban chỉ đạo xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

- Một là, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn tối đa như: giao thông, y tế, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa. Bên cạnh đó cũng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.
- Hai là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhất là việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng xã nông thôn mới, xã văn hóa để chất lượng xã nông thôn mới xã văn hóa ngày càng được nâng lên.
- Ba là, đẩy mạnh công tác huy động mọi nguồn lực xã hội, đóng góp của các tổ chức và cá nhân để cùng với nhà nước xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.

2.4. Đánh giá chung về quản lý kinh tế nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức đến năm 2025

2.4.1. Kết quả đạt được:

Xã đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và chú trọng thị trường tiêu thụ.

Xã có diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc theo hướng khang trang, hiện đại. Hoạt động sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên.

Từ việc tiếp cận nguồn vốn vay được Nhà nước hỗ trợ lãi suất, đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, tạo thu nhập ổn định và từng bước cải thiện đời sống người dân. Các mô hình phát triển kinh tế tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp như mô hình trang trại, kinh doanh một số mặt hàng, dịch vụ nông nghiệp tại địa phương.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới luôn có sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong xã.

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân:

Đời sống người dân nông thôn ở một số ấp trong xã còn nhiều khó khăn, nguồn lực đóng góp của nhân dân còn hạn chế.

Một số quy định, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của Chính phủ và một số bộ, ngành Trung ương chưa phù hợp thực tiễn, nhưng chưa được sửa đổi kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Công tác tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu biết về chủ trương xây dựng nông thôn mới ở địa phương còn hạn chế. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, đặc biệt trong những năm đầu thực hiện chương trình.

Phát triển nông thôn chưa gắn kết với đô thị, chênh lệch thu nhập ngày càng cao, sinh kế cư dân nông thôn thiếu bền vững.

Doanh nghiệp chưa được phát huy hết tiềm năng trong phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng NTM. Vẫn còn những e ngại của các cấp quản lý đối với xung đột quyền lợi giữa nông dân với doanh nghiệp nên chưa có chủ trương và hành động quyết liệt để tạo dựng và phát huy đầy đủ xung lực của những lực lượng mới cho phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng NTM.

Kêu gọi, huy động thu hút nguồn vốn đầu tư của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân cùng tham gia bỏ vốn đầu tư thực hiện các dự án còn hạn chế; UBND xã chưa có kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm phát huy các nguồn lực trong cộng đồng dân cư; nguồn vốn của ngân sách xã chủ yếu dựa vào đầu giá đất, thu tiền sử dụng đất; vốn lồng ghép của cấp trên chưa được bố trí kịp thời.

Công tác điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng theo 19 tiêu chí NTM tại xã khi lập đề án chưa sát với thực tế; việc phối kết hợp giữa các phòng, ban chuyên môn ở huyện và xã chưa tập trung thường xuyên; phương pháp triển khai thực hiện đề án của Ban quản lý xã còn lúng túng khi lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán các dự án thành phần, nhóm các dự án hạ tầng kỹ thuật tổng mức đầu tư tăng hơn so với mức đầu tư trong đề án đã được phê duyệt chưa có giải pháp xử lý, tháo gỡ về vốn; huyện, xã chờ vốn hỗ trợ từ cấp trên mới chỉ đạo lập hồ sơ dự án thành phần.

Công tác lập và phê duyệt quy hoạch của huyện chưa hoàn chỉnh (nhất là quy hoạch sử dụng đất, giao thông, thủy lợi) đã ảnh hưởng đến tiến độ lập, phê duyệt đề án và dự án quy hoạch xây dựng NTM của xã.

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế nông thôn mới tại Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

3.1. Triển khai có hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gắn với hoàn thành các tuyến đường liên ấp, xã

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xã đồng thuận cao trong thực hiện nghị quyết của Huyện ủy về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án có công trình giao thông đi ngang, sớm đưa công trình đi vào khai thác, sử dụng. Kiên quyết, nhất quán, tập trung phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, xác định rõ vai trò người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nghị quyết Huyện ủy về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã.

3.2. Đẩy mạnh hoạt động huấn luyện, truyền thông

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ. Bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ và phương pháp công tác của đội ngũ cán bộ từ xã đến ấp nhất là công tác tuyên truyền miệng, văn hoá ứng xử, giao tiếp và ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân.

UBND xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng NTM cũng như mục tiêu, kết quả từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã để người dân biết, góp ý và tổ chức thực hiện.

3.3. Phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân

Trong trồng trọt vận động nhân dân đầu tư, thâm canh cây trồng, áp dụng các tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các giống lúa mới.

Trong chăn nuôi, chú trọng phát triển cả đàn gia súc, đàn gia cầm, khuyến khích hình thành gia trại hợp vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh xảy ra.

Ban hành cơ chế lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ nhân dân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới.

3.4. Tăng cường các chính sách, cơ chế phát triển doanh nghiệp

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ký kết hợp đồng cung ứng vật tư, bao tiêu sản phẩm với hộ nông dân, hợp tác xã theo mô hình cánh đồng lớn; tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ mới, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010). *Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020*. Tập 1, 2, 3. Hà Nội.
- [2] Đảng Ủy xã Thạnh Đức (2012). *Quyết định số 84/QĐ/ĐU ngày 10/6/2012 về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp xã*.
- [3] Trần Quang Minh (2012). *Nông nghiệp Hàn Quốc trên đường phát triển*. Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
- [4] Lê Quốc Lý (2012). *Công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn - Vấn đề và giải pháp*. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [5] Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức (2021). *Chỉ đạo tại văn bản số 8661/UBND-NN ngày 29/11/2021 của UBND huyện Bến Lức Về việc điều chỉnh lộ trình các xã NTM nâng cao theo Kế hoạch 3196/KH-UBND ngày 01/5/2021 của UBND huyện Bến Lức tỉnh Long An*.
- [6] Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức (2020). *Báo cáo số 98/BC-UBND ngày 28/11/2020 của UBND xã Thạnh Đức về việc báo cáo đánh giá kết quả đạt các tiêu chí nông thôn mới xã Thạnh Đức*.
- [7] Ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức (2012). *Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 về việc thành lập lại ban quản lý xây dựng nông thôn mới*.
- [8] Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức (2012). *Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Thạnh Đức*.
- [9] Ngô Quang Vịnh (2014). *Xây dựng nông thôn mới về kinh tế ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam hiện nay*. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị.
- [10] Đinh Thị Vỹ (2020). *Một số giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh*. Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Nông lâm, Thái Nguyên.

Ngày nhận: 29/03/2022

Ngày duyệt đăng: 26/05/2022